

# DoubleK ชื่อที่ลูกค้าไว้วางใจ !!!



สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ตอนนี้สุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ ส่วนตัวผมนี้ก็แย่เลย วันก่อนแผลไปตากฝนหน่อยนึง แกรมไม่ค่อยได้นอนพักผ่อนอีก ทำให้เจ็บคอจากการไอและไม่มีเสียงป่วยเป็นไขอยู่หลายวันเหมือนกัน ยังไงก็รักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ

เนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปของเรา ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า โดยที่ให้ลูกค้าเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางร้านผ่านทาง Facebook และ Page ของทางร้าน ซึ่งมีกติกาที่แสนจะง่ายมากๆ เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับไ้ดร่เป่าขนสุนัข DoubleK รุ่นไหนก็ได้ พร้อมกับอธิบายเหตุผลหลังจากที่ได้ใช้ไ้ดร่เป่าขนสุนัข DoubleK เพียงแค่นี้ท่านก็จะได้กล่องใส่ใบมีดปัตตาเลี่ยน DoubleK มูลค่า 800 บาท ส่งตรงถึงบ้านคุณทันที

ดังนั้นในฉบับนี้ผมจึงนำเหตุผลและความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านหลังจากที่ได้ใช้ไ้ดร่เป่าขนสุนัข DoubleK มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่าไ้ดร่เป่าขนสุนัข DoubleK มีดีตรงไหน? แล้วทำไมพวกเค้าถึงเลือกซื้อใช้กัน? อีกทั้งตลอดสามปีที่ผ่านมาทางร้านของเราได้ขายไ้ดร่เป่าขนสุนัข DoubleK ไปได้มากกว่า 200 เครื่อง เรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้าง

**คนที่ 1: คุณปญฑาฑาริยั พัชรกุลวรวัตฒ์ (ศูนย์พยาบาลสัตว์ไ้อุ่นไอรัก กทม)**

**เหตุผล:** “มันทนมาก แรง และเจียบกว่ายี่ห้ออื่น ใช้แปบเดียว แห้งเลยคะ แกรมไม่ขึ้นสนิมอีกตัวเครื่องก็ไม่ร้อน”

สาเหตุที่ตัวเครื่องไม่ร้อนและไม่ขึ้นสนิมก็เพราะว่า ตัวเครื่องไ้ดร่เป่าขนสุนัข DoubleK ไม่ได้ทำจากโลหะ ทำมาจากเนื้อพลาสติกแข็งแรงอย่างดี เมื่อเวลาเครื่องตกล่นหรือโดนกระแทก จะไม่เกิดรอยบวมเสียหายเหมือนกับไ้ดร่ยี่ห้ออื่นๆ ที่ตัวเครื่องทำจากโลหะ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดสนิม



หลังจากที่ผมและคุณอิสริย์ได้ดูรูปที่คุณปณัฏฑาจารย์ส่งมาให้ ผมได้บอกคุณอิสริย์ให้รีบติดต่อกลับคุณปณัฏฑาจารย์ด่วนเลยครับว่าอย่าให้น้องหมากัดเล่นแบบนี้บ่อยๆ เตี้ยวสายท่อไ้ดร้จะร้วเอนะ

## คนที่ 2: คุณสมเกียรติ จรรย์ศิริไพศาล (สุรินทร์)

เหตุผล: “แรง เร็ว ทันใจ....ทนทาน”

จากที่ได้พูดคุยกันเบื้องต้น คุณสมเกียรติเคยใช้ไ้ดร้เป่าขนสุนัขรุ่น Extreme (2 มอเตอร์) ของ DoubleK มาแล้วและชอบมาก แต่ตอนนั้นซื้อที่ร้านอื่น พอสายท่อไ้ดร้เสียหายก็ได้ติดต่อกลับไปยังร้านที่ซื้อ จึงทำให้ทราบว่าเค้าไม่ขายแล้ว ตอนนั้นกลุ่มใจมากเพราะไม่รู้จะหาซื้อไ้ดร้ยี่ห้อนี้ที่ไหนได้อีก จากนั้นก็มาหาข้อมูลตามเว็บไซต์จนมาเจอร้าน Mama Grooming Shop พอดี ตอนนั้นคุณสมเกียรติใ้ใจมากรีบโทรไปสอบถามสินค้ากับคุณอิสริย์แล้วก็เลยสั่งสายท่อไ้ดร้ พร้อมไ้ดร้เป่าขนสุนัขเพิ่มอีกตัว คุณสมเกียรติได้สรุปใจความสั้นๆ ให้เราเข้าใจว่าไ้ดร้เป่าขนสุนัข DoubleK นั้นมัน “แรง เร็ว ทันใจ....ทนทาน”



### คนที่ 3: พี่จิม (กรุงเทพฯ)

เหตุผล: “เลิฟมากเลยคะ พี่จิม ใช้ทุกวันเลย ถ้าขาดมัน งานไม่เสร็จแน่ๆ มันเร็วมาก และเสียงก็ไม่ดัง ทนมาก ได้ลูกค้าเยอะก็เพราะตัวนี้ละ ไม่ต้องจ้อไต่รอยอื่นเลย”

จากรูปที่พี่จิมส่งมาให้ แกมีไต่รอยเป่าขนสุนัขหลายยี่ห้อจริงๆ เดากันเองนะครีว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง ผมไม่ชอบบอกละกัน เดี่ยวเป็นเรื่องเป็นราว



แม่ผมได้เล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านได้ใช้ไต่รอยเป่าขนสุนัข DoubleK ว่า ถ้าเอาไต่รอยเป่าขนสุนัข DoubleK ไปเป่าขนสุนัขตัวเล็กๆ เทียบกับการใช้ไต่รอยเป่าผมคนธรรมดาเนี่ย ไต่รอยเป่าขนสุนัข DoubleK จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่ไต่รอยเป่าผมคนใช้เวลาประมาณ 30 นาที ประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะ ไม่เสียเวลาในการเป่าขนมากจนเกินไป ทำให้รับน้องหมาได้มากขึ้นด้วย

### คนที่ 4: น้องนิว

เหตุผล: “ลมแรง ไล่น้ำน้องหมาได้ไวดีคะ หัวปรับมีหลายขนาด แถมยังประกันมอเตอร์อีก 2 ปี ด้วยนะคะ”

ล่าสุดน้องนิวได้ส่งรูปที่ถ่ายคู่กับกล่องใส่ใบมีด DoubleK มาให้เราได้ดูกัน เพื่อยืนยันว่าได้รับของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า



ในส่วนของปลายท่อไดรเป่าขนสุนัข DoubleK ที่แถมมากับเครื่องนั้น จะมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกใช้ตามสบาย แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะ ปลายท่อไดรที่ปากแบนๆ จะไล่น้ำได้ดีมาก

จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายท่านที่ได้ซื้อไดรเป่าขนสุนัข DoubleK ไปใช้ แต่ไม่ได้มาร่วมเล่นเกมกับเราผ่านทาง Facebook อาทิเช่น คุณโจ้ จากร้าน Mile High Pet Care and Spa (เลียบทางตัวนรรมอินทรา) ที่ไว้วางใจซื้อไดรเป่าขนสุนัข DoubleK รุ่น Extreme (2 มอเตอร์) ไปถึง 2 เครื่อง ลูกน้องคุณโจ้เคยบอกผมว่า “ไดร DoubleK เป่าขนสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนและโกลเด้น ได้เร็วกว่าไดรยี่ห้ออื่นทุกตัวที่มีอยู่ในร้าน ถ้าเป็นไดรยี่ห้ออื่นหรือพี บางทีเกือบชั่วโมง กว่าจะเป่าขนให้แห้งได้ทั้งตัว”

จากความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านที่มีต่อไดรเป่าขนสุนัข DoubleK ผมหวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วว่ามีดียังไง ทำไมเค้าถึงซื้อใช้กัน ซึ่งส่งผลให้ผมสามารถขายได้มากกว่า 200 ตัวภายในระยะเวลา 3 ปี

นอกจากไดรไล่น้ำเป่าขนสุนัข DoubleK รุ่น 2000XL และรุ่น Extreme แล้ว ทางร้านของเราได้สั่งนำเข้าไดรร้อนเป่าขนสุนัข DoubleK แบบมีขาตั้ง รุ่น 9000II มาให้เห็นตัวเป็นๆ ภายในเดือนกันยายนี่แน่นอน รับรองราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิด



ล่าสุดผมได้ข่าวจากทางผู้ผลิต DoubleK ว่าไดร์รุ่นนี้ วัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นตัวเครื่องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟและติดไฟ ซึ่งเป็นมาตรฐานหรือข้อกำหนดของสินค้ายุโรป (CE: European Conformity) และในอีกหลายๆ ประเทศ รับรองว่างานนี้ไดร์ร้อนยี่ห้ออื่นๆ เตรียมตัวรับศึกหนักอย่างแน่นอน พอกันทีกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ

สุดท้ายนี้ผมหวังว่าไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK คงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ท่านผู้อ่านทุกท่านในการพิจารณาเลือกซื้อไดร์เป่าขนสุนัขตัวต่อไปนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

**MaMa Grooming Shop**

[www.mamagroomingshop.com](http://www.mamagroomingshop.com)